



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 10 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15187

หน้า: 5 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 23.97 Ad Value: 26,367

PRValue (x3): 79,101

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ครอบครัวล้มลาเบลร้องทุกข์รวม.ยธ. ให้ช่วยผ่าพิสูจน์-ข้อใจการเสียชีวิต

ครอบครัวล้มลาเบลร้องทุกข์รวม.ยธ. ให้ช่วยผ่าพิสูจน์-ข้อใจการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เพื่อยกระดับในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายให้มีเอกภาพรวมทั้งอำนวยความสะดวกเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หลังจากเปิดศูนย์แล้ว นายสมศักดิ์ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายโดย 1 ในนั้นมีคดีการเสียชีวิตของ น.ส.ธิติมา นรพันธ์พิพัฒน์ หรือล้มลาเบล ทางครอบครัวได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เนื่องจากยังมีความสงสัยในประเด็นการเสียชีวิตและขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ช่วยตรวจพิสูจน์ซ้ำ

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียหายว่าติดใจในประเด็นใด เรื่องไหนสามารถตรวจพิสูจน์ซ้ำได้หรือไม่

ด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ได้มอบหมายให้นพ.วรวิทย์ ไวยวุฒิ ผอ.กองสารพันธุกรรม ไปพบกับพ่อแม่ของ น.ส.ธิติมา ที่สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสอบถามให้ชัดถึงความต้องการและข้อติดใจสงสัยที่ต้องการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ครั้งที่สอง กำชับให้อธิบายทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตว่าประเด็นสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สามารถตรวจสอบซ้ำได้ ศพผ่านการฉีดฟอร์มาลินแล้ว การตรวจซ้ำค่าที่ได้จะไม่มีความแม่นยำ แต่อาจจะมีการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมบางอย่าง เช่น ขึ้นเนื้อบางส่วน หรือถูกกระทำซ้ำเราหรือไม่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการไม่ให้เกินวันที่ 21 ตุลาคมนี้ เพื่อส่งผลชันสูตรให้พนักงานสอบสวนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทำความเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเชิญแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาฯ และโรงพยาบาลรามธิบดี เป็นคณะกรรมการร่วมสั่งเกิดการณ์

นายพงษ์ รัตติ หนายความ เปิดเผยว่า ครอบครัวผู้เสียหายยังติดใจสารเคมีบางตัวซึ่งมีอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ต้องการทราบข่าวสารดังกล่าวมีอยู่ในศพของ น.ส.ธิติมาหรือไม่ ทางนิติเวช รพ.จุฬาฯ ไม่ได้ตรวจลึกลงไป ยืนยันว่าไม่มีประเด็นที่ต้องการให้ตรวจซ้ำกับทาง รพ.จุฬาฯ